
 

ที่มา  นิตยสารไม่ลองไม่รู ้ ฉบับ ส.ค.  59  น. 31 



 

ที่มา  นิตยสารไม่ลองไม่รู ้ ฉบับ ส.ค.  59  น. 32 



 

ที่มา  นิตยสารไม่ลองไม่รู ้ ฉบับ ส.ค.  59  น. 33 



 

 

 

ที่มา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 34 

 



 

ที่มา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 8 

 



 

ที่มา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 9 



 

ที่มา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 10 



 

ที่มา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 11 



 

 

ที่มา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 12 



 

ที่มา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 13 

 



 

ที่มา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 25 



 

ที่มา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 26 



 

ที่มา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 27 

 



 

ที่มา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 35 

 



 

 

ท่ีมา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 63 



 

 

ท่ีมา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 64 



 

 

ท่ีมา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 65 



 

 

ท่ีมา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 55 



 

 

ท่ีมา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 56 

 



 

 

ท่ีมา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 57 



 

ท่ีมา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 15 



 

ท่ีมา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 16 



 

 

ท่ีมา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 17 



 

ท่ีมา  นิตยสารยางไทย  ฉบับ ส.ค.  59  น. 18 



การยางฯ เดินหน้า MOU ร่วมมือ 3 องค์กร จัดการสวนยางตามมาตรฐานสากล เอกชนต่อ
ยอดผุดโรงงานแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล 

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธท่ี 10 สิงหาคม 2559 14:15:41 น. 

 

กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 

การยางแห่งประเทศไทย จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ร่วม 3 องค์กร ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคเกษตรกร ด้านเอกชนต่อยอดเพ่ิมมูลค่ายางพาราทุ่มกว่า  1,000 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตแท่ง
เชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อเพ่ิมการส่งออก โดยใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ 

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่ง ประเทศไทย
(กยท.) ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) "โครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน
ในระดับสากล" ระหว่าง กยท. ตัวแทนภาครัฐ บริษัท สยามฟอเรสแมเนจเม้นท์ จ ากัด ตัวแทนภาคเอกชน และ
สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จ ากัด ตัวแทนภาคเกษตรกร โดยบันทึกข้อตกลง  ความร่วมมือดังกล่าว 
เป็นการด าเนินการภายใต้โครงการยางพาราประชารัฐเพื่อพัฒนา และสร้างเกณฑ์การจัด สวนยางอย่างยั่งยืน 
ตามมาตรฐานในระดับสากล เช่น มาตรฐาน FSC โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ไม้ยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ด้วยการใช้ไม้ยางพารา และเป็นผลิตภัณฑ์จาก ไม้
ยางพาราจ าหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์
จากไม้ยางพาราอย่างครบวงจร โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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ทั้งนี้ ในส่วนของสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จ ากัด ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จะด าเนินงาน
ตาม MOU โดยสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางให้มีส่วนร่วมพัฒนาสวนยางพารา ให้เป็นไป ตาม
มาตรฐานสากล 

ด้าน บริษัท สยามฟอเรสแมเนจเม้นท์ จ ากัด จะช่วยสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางให้ได้มูลค่าเพ่ิมในการขาย
ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนสร้างโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีว
มวล จากไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก ขณะนี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน(BOI ) แล้ว คาดว่าจะใช้เงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้างโรงงานประมาณ 
2 ป ี

ส าหรับโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล ของบริษัทฯ จะใช้ไม้ยางพาราในส่วนที่เหลือใช้จากการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ เช่น กิ่ง แขนง ราก เศษขี้เลื่อยจากไม้ยางพารา เป็นต้น มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแท่ง
เชื้อเพลิง โดยน ามาบดให้เป็นผงละเอียด จากนั้นน าไปอบแห้ง เพื่อลดค่าความชื้น แล้วน ามาเข้าเครื่องอัดโดย
ใช้แรงดันสูงเพ่ือให้สารลิกนินในเนื้อไม้ละลายออกมา ส่งผลให้ไม้เกาะติดกัน ซึ่งจะท าให้เกษตรกรชาวสวนยาง 
มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการขายต้นยางพาราเม่ือครบอายุที่จะโค่น เพราะสามารถขายได้ท้ังต้น เป็นการเพ่ิมมูลค่า
การใช้ยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

"หน้าที่ของ กยท. ตาม MOU ฉบับนี้ จะสนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยาง พัฒนาสวนยางของเกษตรกร
ตามมาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน FSC(Forest Stewardship Council)หรือ PEFC(Programme for 
the Endorsement of Forest Certification) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่ว
ประเทศ โดยใช้ไม้ยางพาราและเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราในการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ"  ดร.
ธีธัช กล่าว 

  



 

ท่ีมา  ทันหุ้น  11  ส.ค.  59  น.  1, 7 

 

 



 

 

 

ท่ีมา   ไทยรัฐ  11  ส.ค.  59  น.  8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ท่ีมา   บ้านเมือง  11  ส.ค.  59  น.  8 

 

 



 

 

ท่ีมา  สยามรัฐ   11  ส.ค.  59  น.  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ีมา  โพสต์ทูเดย์  11  ส.ค.  59  น.  B 1 

 

 

 



 

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง  
10 ส.ค. 2559  

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจ าวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% 
กิโลกรัมละ 54.12 บาท ปรับลดลง 0.17 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 53.12 
บาท ปรับลดลง 0.37 บาท ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 52.50 บาท ปรับลดลง 1.30 บาท ยาง
แผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 53.88 บาท ปรับลดลง 1.00 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 
กิโลกรัมละ 54.07 บาท ปรับลดลง 50 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 54.07 บาท 
ปรับลดลง 0.10 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 54.07 บาท ปรับลดลง 0.10 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัม
ละ 49.93 บาท ปรับลดลง 0.10 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 
172,000 กิโลกรัม น้ ายางสด 47.90 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.70 บาท 

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ท่ี 54.62 บาทต่อกิโลกรัม ราคา
เสนอซื้ออยู่ท่ี 56.88 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ท่ี 53.57 บาทต่อกิโลกรัม ปรับ
เพิ่มขึ้น 0.21 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ท่ี 61.89 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.24 
บาทต่อกิโลกรัม 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชยแหล่งท่ีมา : สวท.นครศรีธรรมราช 

 


